

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Nhân dân thành phố
(Khóa II, Kỳ họp thứ 3)
Về tình hình nhiệm vụ công tác cuối năm 1981

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau khi nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thành phố quý III và 9 tháng đầu năm 1981, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, báo cáo của Ban Điều hợp và tiếp dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân trong quý III/1981,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình Thành phố quý III và 9 tháng đầu năm 1981. Hội đồng Nhân dân nhận thấy rằng Ủy ban nhân dân Thành phố đã động viên các ban ngành sự tích cực thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong các kỳ họp thứ 1 và thứ 2, tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, ra sức khắc phục các khó khăn to lớn về vật tư, nhiên liệu, điện năng, đời sống... bảo đảm thực hiện được 71% chỉ tiêu kế hoạch giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của cả năm 1981, tăng hơn 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo điều kiện để trong quý IV vươn lên hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Hội đồng nhân dân biểu dương tinh thần chủ động sáng tạo và ý chí tự lực tự cường của các cấp, các ngành và nhân dân lao động thành phố đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện nghị quyết của Thành Ủy khóa 4 và nghị quyết Hội đồng Nhân dân khóa II kỳ họp thứ 2. Bên cạnh những thành tích và tiến bộ đáng kể trên đây, còn tồn tại một tình hình là: sản xuất có phát triển, quản lý kinh tế có tiến bộ, công tác phân phối lưu thông có chuyển biến khá, nhưng chưa tạo ra một tương quan lực lượng có lợi cho vai trò chỉ đạo của thành phần kinh tế quốc doanh, cho trận địa của thị trường xã hội chủ nghĩa, đời sống của người lao động nhất là của cán bộ, công nhân viên chức và chiến sĩ chưa được ổn định và còn nhiều khó khăn. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững nhưng chưa được ổn định vững chắc trước sự tăng cường hoạt động phá hoại của địch và tình hình tiêu cực trong xã hội chưa giảm.

II. Hội đồng Nhân dân Thành phố nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ của Thành phố trong quý IV là:

- Tập trung sức đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và nhân điển hình tiên tiến, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1981 đồng thời chuẩn bị điều kiện để chủ động bước vào kế hoạch năm 1982.

- Giải quyết có hiệu quả hơn công tác phân phối, lưu thông và đời sống, không để cho thị trường có những biến động lớn, không cho đời sống của công nhân, cán bộ, chiến sĩ giảm sút hơn nữa và phải nỗ lực phấn đấu để tiến lên có một mức ổn định hơn.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho sản xuất, phân phối, lưu thông và các hoạt động chính trị như bầu cử Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường, xã, chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ V được tiến hành thắng lợi. Để thực hiện phương hướng nhiệm vụ và những mục tiêu đề ra, phải thực hiện tốt và đầy đủ các biện pháp quan trọng và cấp thiết sau đây:

a) Về sản xuất, dồn sức giải quyết kịp thời và đồng bộ các vấn đề vật tư, nhiên liệu nguyên liệu bằng cách khai thác mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn vốn cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt chú trọng khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh cả Trung ương và địa phương. Chỉ đạo các xí nghiệp thực hiện đúng đắn kế hoạch ba phần đồng thời chuẩn bị vật tư nguyên liệu cho quý I/1982. Tiếp tục giải quyết vấn đề điện lực vừa đẩy mạnh sản xuất vừa tăng cường quản lý việc sử dụng điện theo các nghị quyết trước đây của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân, đảm bảo đủ điện để sản xuất, nhất là cho các xí nghiệp quốc doanh. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu để hỗ trợ có hiệu quả cho sản xuất, vừa đảm bảo yêu cầu sản xuất quý IV/1981 vừa chuẩn bị cho quý I/1982. Huy động mọi nguồn vốn có thể huy động được ở trong nước cũng như của kiều bào, phát triển sự hợp tác giữa thành phố với các tỉnh bạn và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố để đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Thành lập các quận huyện một bộ phận chuyên trách cung ứng hàng xuất khẩu để khai thác nguồn hàng tại chỗ. Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, cần tích cực xây dựng vùng rau chuyên canh, rau xuất khẩu, đẩy mạnh việc sản xuất thức ăn gia súc. Chuẩn bị kế hoạch để triển khai chiến dịch thủy lợi mùa khô 1981-1982 và triển khai công tác khai thác, sản xuất và vận chuyển gỗ về thành phố ngay trong tháng 10/1981 khi mùa mưa chấm dứt.

b) Về phân phối lưu thông và đời sống:

1. Phải đảm bảo cung cấp 9 mặt hàng theo tiêu chuẩn định lượng, đúng với nghị quyết trước đây của Thành Ủy và Hội đồng Nhân dân: bán đủ số lượng, kịp thời và đảm bảo chất lượng; nghiên cứu bù tiền một số mặt hàng cần thiết do Ủy ban nhân dân quyết định trong từng quý.

2. Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã phải đẩy mạnh kinh doanh xã hội chủ nghĩa nắm thêm nguồn hàng, chiếm lĩnh thị trường trong các lĩnh vực bán gạo, thịt heo, nước mắm, nước chấm và chất đốt, tổ chức sắp xếp lại các ngành hàng nói trên; đẩy mạnh việc cải tạo công - thương nghiệp và tiến hành đấu tranh quản lý thị trường một cách đồng bộ kiên quyết, kìm giữ giá cả, phối hợp với các tỉnh bạn để cải tiến công tác phân phối, lưu thông, phát huy vai trò chủ đạo của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, truy quét, trừng trị bọn buôn lậu và buôn bán hàng cấm, hàng ăn cắp.

c) Về công tác an ninh quốc phòng và trật tự xã hội:

Tiếp tục tăng cường công tác an ninh quốc phòng theo kế hoạch, chú trọng:

- Trấn áp kịp thời các loại phản động, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội cho 3 tháng cuối năm, bảo đảm cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa tiên hành thắng lợi.

- Tiếp tục truy quét liên tục các loại văn hóa văn nghệ đồi trụy đang có chiều hướng hồi phục, đẩy mạnh việc xây dựng nền văn hóa dân tộc và xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về vấn đề này.

- Các lực lượng vũ trang cần thực hiện tốt nhiệm vụ rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với người không chấp hành luật nghĩa vụ quân sự.

III. Các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố bám vào những phương hướng, nhiệm vụ trên đây phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, Hội đồng Nhân dân các cấp, ra sức tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các cử tri, tích cực góp phần chống chiến tranh tâm lý của địch, tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cấp thiết trên đây cũng như việc tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường, xã, góp phần thúc đẩy các công tác quan trọng nêu trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố được thực hiện có hiệu quả cao và đảm bảo cho luật pháp của Nhà nước thi hành nghiêm chỉnh.

- Các Ban, các Tổ đại biểu rút kinh nghiệm đẩy mạnh và cải tiến công tác, phối hợp và giúp đỡ các Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường, xã khóa 3, cùng nhau phát huy tốt hơn nữa vai trò của hệ thống cơ quan dân cử ở thành phố, đáp ứng đầy đủ hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri. Hội đồng Nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện phương hướng nhiệm vụ và các biện pháp quan trọng và cấp bách nói trên. Hội đồng Nhân dân Thành phố tin tưởng rằng với tinh thần yêu nước và trí sáng tạo trong lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, toàn thể nhân dân thành phố chúng ta, mọi người tùy theo khả năng và vị trí của mình, sẽ có những cống hiến tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1981 của Thành phố và có sự chuẩn bị đầy đủ để bước vào thực hiện kế hoạch năm 1982, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 10 năm 1981

TM. Đoàn chủ tịch kỳ họp

Chủ tọa điều khiển phiên họp

Nguyễn Việt Nam